

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiporn@uobkayhian.co.th

TRUBB – ดีก็ตามได้ ร้ายก็ถวิลเล่น

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลิจิวหัว... เหมือนเดิมมะครับ เอ่ยเกี่ยวกับตลาด หรือ SET Index ไร้ชะง่อน

เพราะวันวาน เห็นขึ้นมาแถวๆ 1660 อีกแล้ว เรียกว่า เส้นยาแดงผ่าแปดเลยก็ว่าได้... ถ้าวันนี้ จะยังสามารถยืนระดับดังกล่าว ได้อย่างมั่นคง ก็คงเรียกว่าดีก็ได้ หรือ ให้อภัยที่เคยหลุดระดับ 1660 นั้นไป หรือ หลุดเส้น Up Trend Line ของแนวโน้มใหญ่ลงไปนั่นเอง... แต่การจะกลับขึ้นมาขึ้นใหม่ได้อีกครั้งนั้น ก็อาจจะให้ความมั่นใจว่าจะเป็นขาขึ้นเต็มได้หรือไม่ นั่นก็แค่ 50% เท่านั้นก่อนมะครับ เพราะอย่างที่เขียนไว้ในคอลัมน์ At The Chart Room แล้วว่า ถ้าจะเป็นขาขึ้นเหมือนอย่างเดิม ก็ต้องไปให้สูงกว่า 1720 และนั่น ก็ยังคงอยู่ในวิสัยของคลื่น 3 ได้เหมือนเดิม แต่ถ้าการขึ้นใดๆ ที่เหนือกว่า 1660 แล้วเกิดการพลิกลงมาต่ำกว่าอีกครั้งเหนือเมฆก็ทำให้จุดยืนย่นไว้อีกแล้วนะว่า ต่ำกว่าตรงไหน ถึงจะลงจริงๆ จังๆ หรือลงเป็นคลื่น 4 นั้นแหละครับ หรือเอาเป็นว่า ลองติดตามภาพสดๆ กันซัดๆ ใน Live ที่เพจ UTRADE Thailand ดีกว่าครับ ทันเหตุการณ์แน่ เพราะบางที่ช่วงที่ทำการ Live อยู่เนี่ย ตลาด หรือ SET Index ก็กำลังเคลื่อนไหวให้เห็นกันคาคา หรือจะเรียกว่าดูกันหน้างานเลยนั่นแหละครับ... เป็นอันว่า ถ้าอ่านในตอนนี้นี้ ก็ต้องวางแผนกันไว้ดีๆ ก่อนก็แล้วกัน ถ้าจะดีหรือขึ้น 1660 ได้อย่างมั่นคง จะเล่นก็เล่นได้ แต่ถ้าไม่ขึ้น ก็ต้องว่ากันที่อ่อนตัว ซึ่งถ้ามีการอ่อนตัวมากเกินไปจนต่ำกว่า 1640 ด้วยแล้วนั้น เหนือเมฆว่าตรงนี้ต้องระวังกันดีๆ หน่อยนะ... แล้วก็อย่าลืมนะสิว่า แบบที่เดียวก็คงขึ้น ลงไม่มากหรอก แต่ลงระยะสั้น อะไรทำนองนี้นะ ถ้าสุ่นหน้าทางมันเดินซ้าย ก็อย่าฝืนขวาละ

ดูตามเกม... ก็เช่นกันกับที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าดีก็ต้องเล่น แต่ถ้าหลุด ก็ต้องเลิก แต่ถามว่า

น่าเสี่ยงถึงกำไรไหม ดูตามกราฟและตามเกมที่เล่นมา ทางหนีเสียหายน้อยมาก แต่ทางที่ได้ จะคุ้มค่าการเก็ง

แนวรับ : ... 3.70-3.60 หรือ ต้องไม่ต่ำกว่า 3.50 ไว้ก่อน

เป้าหมาย : ... 4.50-4.70 แต่มองรอบยาว หวัง 5.30-5.60

Price Chart...(TRUBB)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น TRUBB... หรือดีไม่ได้อีก น่าจะมองได้ถึงระดับ 6+/- เลยก็ว่าได้เหมือนกันมะครับ เพราะนั่นจะเป็นการอ่านตามความน่าจะเป็นของการขึ้น ตามรูปแบบของ MA. ที่เป็นภาวะกระทิง แต่โดยนิสัยของหุ้นอาจจะแกว่งๆ หรือหิวหาวหน่อย จึงเอาเป็นว่า ถ้าไม่มีการหลุดลงปิดต่ำกว่า MA10days เสียก่อน ก็ยังลุ้นได้ส่วนแนวต้านต่างๆ ไม่ว่าจะ 4.5-4.7 หรือ ระดับ 5.3-5.6 ก็เป็นแนวต้านตามสัดส่วนตัวเลข Fibonacci ซึ่งใครจะเอาไว้ใช้ดูอาการเมื่อราคาขึ้นไปถึงระดับที่ว่า โดยถ้าหากอาการไม่เสีย หรือ ดูแล้วยังดีอยู่ ก็อาจจะไม่ใช่จุดที่จะขาย... แต่ถ้าจะเล่นแบบปลอดภัยหน่อยๆ ก็อาจจะแบ่งขายตามแนวต้านที่กล่าวมาที่ละส่วนก็ได้